
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 5 TACHWEDD 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Parkhill, 
Robson, Sattar a/ac Stubbs 
 

20 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
 
21 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Parkhill fuddiant personol yn Eitem 4 gan ei fod yn aelod o 
glwb Criced Creigau, Clwb Tenis Llanisien a Pure Gym. 
 
22 :   COFNODION – I DDILYN  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2020 yn 
gofnod cywir. 
 
 
23 :   HAMDDEN A CHWARAEON IEUENCTID  
 

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau mai diben yr eitem hon oedd eu 
galluogi i ystyried effaith pandemig y coronafeirws ar hamdden a chwaraeon 
ieuenctid, yr hyn y mae awdurdodau lleol yn ei wneud i gefnogi'r rhain a'r 
broses adfer ar gyfer y meysydd hyn. Roedd y Cadeirydd wrth ei fodd bod 
Chwaraeon Caerdydd, Met Caerdydd a GLL, pob prif ddarparwr hamdden a 
chwaraeon ieuenctid yng Nghaerdydd, yn bresennol. Dywedodd fod y 
blaenadroddiad a'r atodiadau wedi rhoi trosolwg o effaith y pandemig ar y 
sector a bod y Pwyllgor bellach wedi cael cyfle i ystyried gyda phanelwyr sut y 
byddwn yn mynd i'r afael â'r effaith hon ac yn sicrhau bod gennym 
wasanaethau yn y dyfodol. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Steve Morris – Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, 
Hamdden a Datblygu; Laura Williams – Pennaeth Chwaraeon Caerdydd; Ben 
O'Connell – Cyfarwyddwr Chwaraeon, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Rhys 
Jones – Pennaeth Gwasanaeth GLL 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury i wneud datganiad lle 
dywedodd ei fod yn falch y gallai chwaraeon ieuenctid ailddechrau o ddydd 
Llun, yn dilyn y cyfnod atal, er dan reoliadau newydd.  Nododd bwysigrwydd 
chwaraeon ieuenctid nid yn unig ar gyfer ffitrwydd ond hefyd ar gyfer 
ymgysylltu â phobl ifanc.  Nododd y gwaith da a wnaed gan Chwaraeon 
Caerdydd a Met Caerdydd yn ystod y pandemig a hefyd y gwaith a wnaed gan 



GLL o fewn y rheoliadau.  Roedd o'r farn ei bod yn bwysig cefnogi a hwyluso'r 
gwaith o ailddechrau chwaraeon cymunedol yn ddiogel os yw'r canllawiau'n 
caniatáu hynny. 
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau 
a sylwadau gan yr Aelodau: 
 
Gofynnodd yr Aelod am y defnydd o ofod ac a oedd lleoedd yn cael eu rhannu 
i hwyluso niferoedd grwpiau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod eglurhad yn dal i 
gael ei geisio ar y canllawiau y gall hyd at 15 o bobl gymryd rhan mewn 
gweithgaredd ac a ellir rhannu lleoedd; byddai hyn yn her i fannau awyr 
agored fel caeau.  Ychwanegodd Rhys Jones fod y canllawiau'n gymhleth ac 
yn newid yn rheolaidd.  Dywedodd ei fod yn pryderu'n fawr am nofio a dod â 
phobl yn ôl i byllau, ond ychwanegodd ei fod wedi ymrwymo i weithio gyda 
Chwaraeon Caerdydd ar hyn ac yn gobeithio ailgyflwyno nofio i deuluoedd.  
Bydd rhywfaint o feicio hefyd yn cael ei ailddechrau, byddai llawer o fannau 
awyr agored yn cael eu defnyddio ar gyfer dosbarthiadau campfa.  Nodwyd 
nad yw'r cyfyngiad o 15 o bobl yn berthnasol i blant dan 11 oed.  Nodwyd 
hefyd bod y diffiniad o weithgaredd wedi'i drefnu yn golygu y byddai 
hyfforddwr, felly byddai'n rhaid cael un hyfforddwr fesul grŵp o 15. 
 
Gofynnodd Aelod am y grantiau a ddyfarnwyd, faint o glybiau a dderbyniodd 
grant ac ar gyfartaledd faint a dderbyniodd pob clwb.  Dywedodd swyddogion 
fod 86 o glybiau wedi cyflwyno ceisiadau i Gronfa Cymru Bywiog a bod tua 
80/85% wedi derbyn arian.  Roedd symiau’r arian yn amrywio o ychydig 
gannoedd o bunnoedd i £5k, rhoddwyd symiau amrywiol iawn i amrywiaeth o 
glybiau. 
 
Nododd yr Aelodau fod gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion wedi dod i 
ben a gofynnon nhw a oedd hyn oherwydd y canllawiau neu'r pwysau 
cynyddol ar ysgolion.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r pwysau ar ysgolion, y 
diwrnod ysgol a'r amgylchedd oedd y rheswm am hynny.  Roedd rhai lwfansau 
fel rygbi ysgol ond nid oedd trafnidiaeth i gemau, cyfundrefnau glanhau 
ychwanegol ac ati.  Roedd diffyg arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru/LlC 
ar yr hyn y gall ac na all ysgolion ei wneud ond mae'r Cyngor yn gweithio gyda 
nhw i weld sut y gallant eu cefnogi a darparu adnoddau.  Nodwyd hefyd bod 
gan ysgolion arferion glanhau ychwanegol ar waith ar hyn o bryd felly byddai 
cael partïon allanol yn dod i mewn i gynnal y clybiau ar ôl ysgol yn heriol.  
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod amharodrwydd cychwynnol gan ysgolion â 
chyfleusterau cymunedol ynddynt, i agor.  Eid i’r afael â’u pryderon a byddent 
yn cael eu hagor yn ddiogel pan fyddai modd gwneud hynny.  Gorchymyn y 
Cyngor yw gwneud hynny pan fydd yn ddiogel a rheolwyd hyn ar gyfer 
Ysgolion Uwchradd Gorllewin a Dwyrain Caerdydd 
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu am yr effaith ar iechyd meddwl pobl ledled 
Caerdydd.  Cytunodd yr Aelod Cabinet fod chwaraeon yn bwysig iawn o ran 
cefnogi iechyd meddwl pobl ifanc a'i fod yn broblem sylfaenol wirioneddol yn y 



pandemig.  Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth Cymru ar 
bwysigrwydd gweithgareddau dan arweiniad diogel. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at garfannau sydd wedi colli allan ar bethau fel nofio a 
gofynnon nhw sut y byddai'r galw'n cael ei reoli ar ôl y pandemig.  Dywedodd 
yr Aelod Cabinet fod y sgwrs eisoes wedi dechrau am hyn.  Gall pobl ifanc nad 
ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon golli diddordeb mewn chwaraeon am 
byth, ac mae cenhedlaeth wedi’i datgysylltu’n bosibl.  Ynghyd â hyn gallai 
llawer o glybiau chwaraeon cymunedol a all fod yn ganolfan i'r gymuned gan 
gynnal digwyddiadau, nosweithiau cymdeithasol ac ati ddod i ben.  
Ychwanegodd y swyddogion eu bod wedi dechrau gwaith ar strategaeth ddŵr 
y bydd angen iddi ddatblygu oherwydd Covid.  Ar ôl y pandemig byddai cyfle i 
weithio mewn partneriaeth mewn perthynas â nofio, ailfrandio sesiynau nofio i'r 
teulu, cyfrwng Cymraeg, sesiynau'r Urdd ac ati.  Byddai angen edrych ar y 
model cyflawni mewn perthynas â chapasiti, cael digon o athrawon nofio ac 
ati. 
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu am glybiau cymunedol a gofynnon nhw pa 
gymorth y gellid ei roi.  Dywedodd y swyddogion y gwnaed cais am lawer o 
grantiau gan fod angen mwy o hyfforddwyr arnynt ar gyfer y grwpiau llai.  
Roedd pwysau ar y gweithlu gan fod angen iddo ysgrifennu polisïau newydd 
ac ati.  Bydd Chwaraeon Caerdydd yn parhau i'w cefnogi i helpu i ddod o hyd i 
gyfleoedd ariannu ac annog hyder.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y 
Cyngor yn ceisio bod yn frocer rhwng y Corff Llywodraethu a'r Clybiau.  
Ychwanegodd ei bod yn hanfodol bwysig i'r clybiau gadw'r sectorau ieuenctid, 
hefyd o safbwynt ariannol mewn perthynas ag ariannu.  Roedd yn bwysig rhoi 
pwysau ar Gyrff Llywodraethu i roi arian. 
 
Nododd yr Aelodau fod pêl-rwyd wedi'i difrodi ar hyn o bryd a'r effaith y mae 
hyn yn ei chael ar gyfranogiad menywod a’r gallu i ddefnyddio i lysoedd dan 
do, byddai her wirioneddol o ran sut i gynnal ac ailymgysylltu wrth symud 
ymlaen. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch ad-drefnu chwaraeon yn fodel rhanbarthol a’r 
ffaith nad yw hyn wedi gweithio'n dda yng Ngogledd Cymru.  Mynegwyd pryder 
y byddai'r Model newydd yn dileu elfennau o reolaeth, gwybodaeth ac 
arbenigedd.  Roedd y broses wedi'i gohirio ar hyn o bryd oherwydd y 
pandemig ond pan gaiff ei ailddechrau, byddai rhanddeiliaid yn edrych ar sut 
olwg fyddai ar y model.  Byddai'r arian yn dod yn ganolog ac yn cael ei 
ddosbarthu gan Chwaraeon Cymru yn hytrach na thrwy'r awdurdod lleol.  Mae 
pryderon ond mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i hyn fel ffordd 
ymlaen.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y pryder yn ymwneud â llai o arian a 
dywedwyd wrthynt ei bod yn anodd gwybod yr effaith lawn ar lefel leol gan nad 
oedd unrhyw dystiolaeth i ddweud ei bod yn ffordd well/waeth o weithio.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet mai ei bryder ef oedd bod heriau chwaraeon yng 
Nghaerdydd yn wahanol iawn i feysydd eraill, megis cyfranogiad 
BAME/Menywod; hefyd yng Nghaerdydd roedd heriau gwahanol mewn 
gwahanol rannau o'r Ddinas ei hun.  Ychwanegodd y swyddogion fod pob 



awdurdod lleol ar hyn o bryd yn rhoi gwybodaeth a phrofiad i staff mewn 
meysydd fel cyfreithiol/Adnoddau Dynol a'i fod yn cynnig swyddfeydd ac ati.  
Yn y model newydd, byddai'n rhaid ariannu hyn o'r pot o arian a fyddai’n cael 
ei glustnodi, gan leihau'r arian sydd ar gael ar gyfer chwaraeon.  Roedd yr 
Aelodau'n pryderu am hyn a gofynnon nhw i hyn gael ei ddwyn yn ôl i'r 
Pwyllgor i gael ei graffu'n fanylach, drwy sesiwn casglu tystiolaeth fel yr oedd 
wedi digwydd o'r blaen ar gyfer Addysg Oedolion Cymunedol. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.  
 
24 :   CONTRACT GWASANAETHAU HAMDDEN - GLL  
 

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn craffu ymlaen llaw ar 
adroddiad i'r Cabinet sy'n ceisio cymeradwyaeth i adolygu contract y Cyngor 
gyda GLL ar gyfer amrywiadau posibl ac i godi'r Sgôr Risg i Risg Goch 
Gorfforaethol.  

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd; 
Steve Morris – Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, Hamdden a Datblygu a 
Rhys Jones – Pennaeth Gwasanaeth GLL. 

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn cynnwys 
gwybodaeth gyfrinachol yn y cyflwyniad ac yn Atodiad 1, byddai'r cyfarfod yn 
dechrau mewn sesiwn agored felly atgoffwyd yr Aelodau i beidio â chyfeirio at 
yr adrannau cyfrinachol.  

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury i wneud datganiad lle 
pwysleisiodd nad adroddiad i gau canolfannau hamdden oedd hwn, ei fwriad 
oedd gwneud arfarniad gonest o'r sefyllfa bresennol yn ystod y pandemig a 
cheisio barn Craffu.  Ymrwymodd i gyflwyno unrhyw eitemau sylweddol ar y 
maes hwn i'r Pwyllgor yn y dyfodol er mwyn craffu arnynt cyn penderfynu.  
Rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am faterion gan gynnwys y 
Cyngor yn cefnogi GLL drwy'r gronfa galedi, y mae'r Cyngor wedi'i hawlio'n ôl 
gan Lywodraeth Cymru, gan fod GLL yn fenter gymdeithasol ddi-elw gyda 
chefnogaeth gyfyngedig.  Ychwanegodd fod argyfwng yn y maes hwn 
oherwydd colli incwm oherwydd Covid ac roedd yn bwysig defnyddio'r cyfle i 
adolygu sut i gael mwy o aelodau, debydau uniongyrchol ac i edrych ar y 
rhaglenni sydd ar gynnig wrth symud ymlaen fel bod gan gymunedau gynnig 
cynaliadwy am flynyddoedd i ddod.  Tynnwyd sylw at y risg ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol; roedd hwn yn fater cenedlaethol a’r peth iawn oedd cael 
adroddiad cabinet i dynnu sylw at y sefyllfa a sicrhau sefyllfa sefydlog ar ôl 
covid. 

Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau mewn sesiwn agored: 

Nododd yr Aelodau mai Risg Goch y Cabinet oedd hon a gofynnon nhw beth 
sy’n newid oherwydd hynny.  Esboniodd y swyddogion mai diben hynny oedd 



sicrhau bod y Cabinet yn ymwybodol o'r mater, roedd atgyfeirio’r risg a 
gwneud aelodau'n ymwybodol ohoni, ei chyflwyno i Craffu ac ati yn 
llywodraethu da.  Cafwyd adolygiad gan Archwilio Cymru’n ddiweddar o 
wasanaethau hamdden, mae rhywfaint o wybodaeth wedi'i chynnwys yn 
adroddiad ac mae cyngor Archwilio Cymru wedi'i ystyried. 

PENDERFYNWYD: cytuno i newid i sesiwn gaeedig i alluogi cwestiynau ar 
agweddau cyfrinachol ar yr adroddiad. 

CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.  
 
25 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD – PWYLLGOR 

TROSOLWG A CHRAFFU AR Y CYD  
 
Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am waith Cyd-bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ers y diweddariad diwethaf a roddwyd 
i’r Pwyllgor. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cabinet y Fargen Ddinesig wedi cyfarfod ddwywaith 
ers y diweddariad diwethaf, o bell ar 14 Medi 2020 a 19 Hydref 2020. Manylwyd ar yr 
eitemau a ystyriwyd yn yr adroddiad. 

Roedd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi cyfarfod ar 11 Medi 2020. Yn y 
cyfarfod, cytunodd yr Aelodau i gynnal gweithdy i drafod trefniadau llywodraethu'r 
Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu ymhellach, gan gynnwys cylch gorchwyl a 
threfniadau cworwm. Cynhelir y gweithdy hwn ar 13 Tachwedd 2020 a bydd yn 
cynnwys trafodaeth ar y Flaenraglen Waith. I ategu’r drafodaeth ar y Flaenraglen 
Waith, bydd yr Aelodau'n cael cyflwyniad gan dîm y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol. 

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 4 Rhagfyr 2020. 
 
 
26 :   GOHEBIAETH  
 
Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau am unrhyw ymatebion a oedd yn weddill i lythyrau'r 
Cadeiryddion.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi cysylltu â'r 
Cadeirydd i ofyn a allai cynrychiolydd ymuno â'r Pwyllgor; gofynnodd y Cadeirydd i'r 
Aelodau a oeddent yn cytuno â hyn.  
 
PENDERFYNWYD: cytuno bod cynrychiolydd o Gyngor Ieuenctid Caerdydd yn 
ymuno â'r Pwyllgor cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. 
 
 
27 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I'W GADARNHAU  



 
16 Tachwedd 2020 am 5.00pm 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.35 pm 
 


